



ประกาศคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/
ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๕ ทุน นั้น

อาศัยความตามข้อ ๗.๑ แห่งประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว คณะกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

หน่วยที่ ๒๔	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรมวิทยาศาสตร์บริการ) สาขาวิชา Engineering, Materials หรือสาขานาโนเทคโนโลยี วิชาเอก/เน้นทาง - ประเภท-ระดับ ศึกษา - ปริญญาเอก ได้แก่ ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก
หน่วยที่ ๒๕	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) สาขาวิชา Science and Technology and Innovation Policy วิชาเอก/เน้นทาง - ประเภท-ระดับ ศึกษา - ปริญญาโท ได้แก่ ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก
หน่วยที่ ๒๖	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) สาขาวิชา รัฐศาสตร์/ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ ภาษาศาสตร์ วิชาเอก/เน้นทาง - ประเภท-ระดับ ศึกษา - ปริญญาโท ได้แก่ ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๕๙	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) สาขาวิชา Social Sciences, Journalism and Information/ International Social Policy วิชาเอก/เน้นทาง - ประเภท-ระดับ ฝึกอบรม ได้แก่ ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก

หน่วยที่ ๑๖๐

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)
สาขาวิชา การกำกับดูแลความปลอดภัยสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี
วิชาเอก/แนวทาง -
ประเภท-ระดับ ฝึกอบรม
ได้แก่ นางชัชภฤตา อัสวภูไชย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖



(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิริไล)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม